

Số: 93/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 01 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 411 ý kiến dư luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

Dư luận trong các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi trước sự kiện Việt Nam chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN trong một năm kể từ 01/01/2010. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đảm đương trọng trách của ASEAN nhưng cương vị Chủ tịch ASEAN lần này mang những nét mới với những sắc thái nổi bật. Trước hết, trong bối cảnh Hiệp hội đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tăng cường vị trí, vai trò trung tâm của mình trong các tiến trình khu vực. Do đó, nước giữ cương vị Chủ tịch ASEAN có một vị trí quan trọng định hướng cho Hiệp hội tiến lên, tăng cường liên kết, vượt qua khó khăn; đồng thời, đây cũng là một cơ hội to lớn để Việt Nam tăng cường hơn nữa hình ảnh, vai trò và vị thế của mình không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả trên các diễn đàn quốc tế.

Dư luận nhân dân rất đồng tình và phấn khởi trước các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 2020 gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức đều khắp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, với đêm buổi diễn nghệ thuật tại Công trường Trưng nữ Vương và bắn pháo hoa đón giao thừa tại 08/11 huyện, thị xã, thành phố đã tạo không khí vui tươi tại các địa phương trong tỉnh, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, bên cạnh đó cũng giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông sau khi bắn pháo hoa.

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Dư luận quan tâm đến tình hình giá cả các mặt hàng thời gian gần Tết tuy tăng không nhiều nhưng cũng gây khó khăn cho một số hộ gia đình, nhất là đối với hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch tả heo Châu Phi làm thiếu nguồn cung cho người tiêu dùng nên giá thịt heo tăng mạnh trong những ngày cận Tết.

- Hàng hoá chuẩn bị Tết: Qua tham khảo ý kiến của những người được hỏi, có 73% ý kiến cho rằng, hàng hóa phong phú đa dạng; bên cạnh đó, vẫn còn 14% ý kiến còn băn khoăn, lo lắng hàng nhái, hàng giả vẫn còn trôi nổi trên thị trường. Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Giá cả các mặt hàng trong dịp tết: Có 71% ý kiến cho rằng các mặt hàng có giá cả hợp lý; vẫn còn 28% ý kiến cho rằng giá cả hàng hóa có tăng cao hơn so với trước Tết do nhu cầu của người tiêu dùng tăng nhiều hơn.

- Sức mua của người dân: Có 33% ý kiến cho rằng sức mua của người dân tăng cao hơn so với cùng kỳ vì nhu cầu mua sắm, trang trí gia đình trong dịp Tết. Tại các địa phương trong tỉnh, số lao động đi làm ăn xa trở về quê ăn Tết nên mua sắm nhiều cũng là nguyên nhân làm cho sức mua tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn 62% ý kiến cho rằng sức mua của người dân không tăng hơn so với cùng kỳ do hàng hoá trong những ngày Tết vẫn bán thường xuyên nên người dân ý thức được mua sắm vừa đủ, bên cạnh đó một bộ phận người dân còn khó khăn nên chỉ cho việc mua sắm Tết tiết kiệm, chỉ mua sắm những đồ dùng thiết yếu trong dịp Tết, 07% ý kiến cho rằng sức mua giảm hơn so với cùng kỳ.

Nhìn chung, các mặt hàng Tết trên thị trường đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân; giá cả của một số mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ, không xảy ra tình trạng sốt giá và khan hiếm hàng hóa.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về Văn hóa:**

Qua ý kiến của những người được hỏi đối với việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân (trò chơi, thể thao, văn hóa văn nghệ...) trong những ngày Tết, có đa số ý kiến cho rằng việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân phong phú, đa dạng đã tạo được nhiều sân chơi lành mạnh mang đậm nét văn hóa địa phương, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến phản ánh ở địa phương rất ít hoạt động văn nghệ, thể thao và chưa có nhiều khu vui chơi để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt khác, theo phản ánh của dư luận thì việc sử dụng rượu, bia trong dịp Tết vẫn còn diễn ra nhiều ở một số nơi và việc sử dụng âm thanh, karaoke di động đã làm hạn chế sự tham gia của người dân đối với các phong trào do địa phương tổ chức.

*** An sinh xã hội:**

- Qua khảo sát của những người được hỏi về vấn đề đời sống và thu nhập của người dân năm 2019 so với năm 2018, có 82% ý kiến cho rằng thu nhập của người dân khá hơn, 9% ý kiến cho rằng vẫn như cũ; 95% ý kiến cho rằng chính quyền, Mặt trận và đoàn thể địa phương rất quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho bà con vươn lên ổn định cuộc sống.

- Có 100% ý kiến cho rằng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh rất quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trong tỉnh; việc xét chọn hộ nghèo để tặng quà đúng đối tượng, chất lượng quà tặng đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động tiếp nhận và tổ chức tặng trên 126.517 phần quà với tổng trị giá gần 44 tỷ 393 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong tỉnh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất các ngành chức năng ở địa phương cần chặt chẽ hơn nữa trong việc xét chọn đối tượng để cấp phát, nếu

được tặng giá trị phần quà để tạo thêm sự phấn khởi đối với người nhận quà nhằm tạo thêm niềm vui cho người nghèo trong những ngày Tết.

- Huyện Chợ Mới:

+ Có ý kiến phản ánh chất lượng nước phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã Long Giang có dấu hiệu bị ô nhiễm vì người dân khi sử dụng có đôi lúc nước đục hơn so với trước đây. Người dân đề nghị ngành Điện nước kiểm tra và có giải pháp xử lý.

*** Về môi trường:**

Huyện Chợ Mới: Tình trạng nuôi vịt chạy đàn với số lượng lớn thả lan vẫn còn xảy ra trên địa bàn xã Hội An. Bên cạnh đó, có ý kiến phản ánh cơ sở giết mổ gia súc Tân Thành, xã Hội An còn xả thải trực tiếp ra sông. Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, đề kịp thời nhắc nhở và có giải pháp khắc phục, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

*** Về trật tự an toàn giao thông:**

- Việc thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

+ Dự luận bày tỏ sự đồng tình khi Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, góp phần ổn định trật tự, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, nhất là việc xử lý nghiêm tình trạng sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng thời hạn có hiệu lực của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quá ngắn, người dân chưa kịp tiếp nhận (*Chính phủ ký ngày 30/12/2019; có hiệu lực ngày 01/01/2020*) trong khi việc tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cần được tuyên truyền sâu rộng hơn để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

+ Do mức xử phạt cao, sẽ có trường hợp người vi phạm không hợp tác, chấp nhận bỏ cả phương tiện khi vi phạm giao thông do sử dụng rượu, bia. Thực tế hiện nay việc quản lý, xử lý, thanh lý phương tiện vi phạm (xe mô tô) chậm chạp, chưa hợp lý, để ngoài trời mưa nắng, hư mục gây lãng phí nhưng một số ngành chức năng chưa có biện pháp phối hợp xử lý có hiệu quả.

- Việc tiến hành các chế tài theo quy định của pháp luật để xử lý các phương tiện tham gia giao thông góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể việc xử lý phương tiện vi phạm khi chủ phương tiện không đến nộp phạt theo hướng: Ấn định một thời hạn cụ thể chủ phương tiện có nghĩa vụ đến nộp phạt, nhận lại xe vi phạm. Trường hợp quá thời hạn quy định nếu không đến nộp phạt để nhận xe thì cơ quan chức năng được quyền thanh lý tài sản và tổ chức bán đấu giá kịp thời tài sản tịch thu sung công quỹ nhằm tránh tình trạng xe vi phạm để tồn đọng lâu ngày phơi sương, phơi nắng tại các bãi xe như hiện nay.

- Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh về tình hình tai nạn giao thông tính đến ngày 27/01/2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông

làm 01 người chết tại huyện Tri Tôn. Để đảm bảo tình hình an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 138 ca tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện 275 trường hợp vi phạm; tạm đình chỉ 65 phương tiện cơ giới đường bộ.

- TP Long Xuyên:

+ Người dân trên địa bàn TP Long Xuyên bày tỏ sự hài lòng đối với việc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị An Giang và các cơ quan chức năng di dời các cây kiểng cao to che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông trên con lươn ở đoạn đường cong ngay ngã ba trên Quốc lộ 91 vào chợ Cái Sao mới và có bố trí trồng lại những cây xanh khác phù hợp, tạo vẻ mỹ quan của đô thị và thuận tiện cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông.

+ Khi thành lập chợ Đầu Mối, chợ Cái Sao mới, nhất là từ khi sáp nhập các chợ truyền thống tự phát quanh vùng về chợ Cái Sao mới, lượng người qua lại chợ trên Quốc lộ 91 tăng nhiều so với trước đây. Mặt khác, cầu Vàm Cống đã được thông xe nên các phương tiện như xe tải, xe khách, xe du lịch và xe bốn bánh lưu thông qua đoạn đường Quốc lộ này tăng nhiều hơn nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Qua đó, dư luận đề nghị ngành giao thông và các cơ quan chức năng trang bị đèn tín hiệu tại khu vực chợ Cái Sao và lắp đặt hệ thống Camera để xử lý các trường hợp vi phạm.

- Huyện Chợ Mới:

+ Việc xây dựng cầu Tam Hiệp nối liền 02 xã Long Giang và Long Kiến, huyện Chợ Mới góp phần phát triển kinh tế, tạo sự phấn khởi cho người dân ở địa phương. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân thì cầu giao thông này hoàn thành đã lâu nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng. Người dân đề nghị các ngành chức năng sớm đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân.

+ Tình trạng sạt lở các tuyến đường liên xã ăn sâu vào đất liền làm ảnh hưởng đến nhà ở và đi lại của người dân trên địa bàn xã Hội An, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới. Người dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp gia cố, khắc phục các đoạn bị sạt lở; đồng thời, tăng cường công tác dự báo tình hình để chủ động di dời người dân đến khu vực an toàn.

- Huyện Thoại Sơn: Có ý kiến phản ánh trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh mua bán ở khu vực khu dân cư còn xảy ra. Dư luận mong muốn các ngành chức năng thường xuyên nhắc nhở các hộ mua bán để đảm bảo trật tự giao thông.

- Qua khảo sát về tình hình ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong dịp Tết, có 74% ý kiến cho rằng chấp hành tốt. Tuy nhiên, vẫn còn 23% ý kiến cho rằng có chấp hành nhưng chưa nghiêm khi không có sự kiểm tra của các ngành chức năng.

*** Vệ sinh an toàn thực phẩm:**

Qua phản ánh của những người được hỏi, có 75% ý kiến cho rằng, tình hình vệ sinh thực phẩm đảm bảo an toàn. Một số ý kiến khác cho rằng, mặc dù các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra nhưng việc mua bán thực phẩm bẩn vẫn còn diễn ra ở một số nơi, gây hại tiềm ẩn đến sức khỏe người tiêu

dùng, việc phân biệt để mua thực phẩm sạch, an toàn còn nhiều khó khăn, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ thuộc vùng nông thôn còn hạn chế. Dự luận mong muốn các ngành chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát thường xuyên để người dân an tâm sử dụng các sản phẩm.

*** Công tác phòng chống hàng gian, hàng giả:**

Dự luận quan tâm đến tình hình chất lượng của các mặt hàng trong dịp Tết, tình trạng mua bán hàng gian, hàng giả mặc dù đã được các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, kém chất lượng đôi lúc vẫn còn xảy ra. Dự luận mong muốn các ngành chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá nhằm phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra ở các tuyến biên giới để ngăn chặn hàng hoá nhập lậu trái phép làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong tỉnh và người tiêu dùng.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- Qua khảo sát ý kiến những người được hỏi về tình trạng cờ bạc, đá gà, trộm cắp và các tệ nạn xã hội khác trong dịp Tết: Có 75% ý kiến cho rằng giảm hơn năm trước, 13% ý kiến cho rằng vẫn như cũ và 5% ý kiến cho rằng tăng hơn năm trước. Qua đó, có ý kiến cho rằng, chính quyền và các ngành chức năng cần xử lý triệt để các tụ điểm bài bạc, đá gà... (vì một số người dân cho rằng ở một số nơi các ngành chức năng xử lý chưa dứt khoát, chưa nghiêm với tội phạm).

Theo phản ánh của dự luận, tình hình đốt pháo ở các địa phương đã được các ngành chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý một số đối tượng vi phạm nên tình hình này giảm đáng kể hơn so với Tết năm 2019. Tuy nhiên, có ý kiến phản ánh tình trạng đốt pháo vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; đá gà, đánh bài, lác tài xỉu, sử dụng ma tuý, chạy xe net bỏ lưu thông tốc độ cao làm mất trật tự tại xã Hội An, huyện Chợ Mới. Tình hình trộm cắp còn xảy ra trên địa bàn thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, huyện Châu Phú.

4. Công tác tổ chức, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Hiện nay, dự luận trong giới trí thức, cán bộ, công chức, viên chức rất quan tâm đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Riêng đối với người dân lao động chưa quan tâm nhiều đến sự kiện chính trị quan trọng này. Dự luận mong muốn đại hội Đảng các cấp lần này sẽ có nhiều đổi mới để đưa đất nước phát triển vươn lên sánh vai cùng các nước phát triển khác trong khu vực và thế giới; bầu chọn người lãnh đạo, quản lý Nhà nước có tâm, có tầm, hết lòng vì lợi ích chung của nhân dân, xứng đáng với sự mong đợi và tin tưởng của nhân dân. Bên cạnh đó, dự luận đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình trong các tầng lớp nhân dân để đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương trước trong và sau đại hội Đảng các cấp diễn ra.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với các địa phương kịp thời tuần tra, có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự đã được nêu trong báo cáo.

+ Sở Tài nguyên & Môi trường: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Giao thông - Vận tải: Tiếp tục kiểm tra và có giải pháp xử lý đối với những nội dung phát sinh liên quan đến lĩnh vực giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Công thương: Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra việc vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng hoá ở các tuyến biên giới để tạo sự an tâm đối với người tiêu dùng và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh đối với các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Các sở, ban, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Công an tỉnh, Sở Tài Nguyên & Môi trường, UBND huyện Châu Phú, UBND TP Long Xuyên và UBND TP. Châu Đốc được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Căn cứ vào tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- VP Tỉnh ủy;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Công thương;
- Sở Giáo dục-Đào tạo;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Tuyết Minh

.....
- Nhận thức và sự hiểu biết đúng của người dân về dịch bệnh:
.....
.....
.....
.....
.....

.....
- Sự hài lòng của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh của các ngành chức năng.
.....
.....
.....

.....
- Đề xuất giải pháp để phòng chống và kiểm soát tình hình dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh?
.....
.....
.....

.....
3. Xin ông (bà) vui lòng phản ánh tâm trạng và tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân ở địa phương đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm 2020.
.....
.....
.....
.....

.....
4. Đề xuất nội dung cần quan tâm nắm tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong các tầng lớp nhân dân tháng tới.
.....
.....
.....
.....

Báo cáo gửi qua Email: ttdxuan@angiang.gov.vn

Người báo cáo

Họ và tên.....
(Chức vụ, nơi công tác)

Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến quý báu của ông/bà!

ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong các tầng lớp Nhân dân tháng 02/2020

Kính gửi các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, các vị báo cáo viên, Cộng tác viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đề cương báo cáo dư luận trong các tầng lớp Nhân dân tháng 02 năm 2020. Đề nghị các vị vui lòng gửi báo cáo về Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 15/02/2020.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc nhất đang diễn ra tại địa phương, khu dân cư hiện nay hoặc những vấn đề đặt ra liên quan đến lĩnh vực các vị đang đảm trách. (Đề nghị các vị quan tâm phản ánh sâu hơn tâm tư nguyện vọng, dư luận của giới mình)

.....
.....
.....
.....

2. Đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc trên.

.....
.....
.....

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Việc thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã tạo được sự đồng thuận của nhiều tầng lớp nhân dân. Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình về kết quả thực hiện vấn đề này; những khó khăn và đề xuất giải pháp để thực hiện Nghị định trong thời gian tới được tốt hơn.

.....
.....
.....
.....
.....

2. Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, dư luận rất quan tâm và lo lắng đến vấn đề này. Xin ông, bà vui lòng cho biết về một số nội dung liên quan dưới đây:

- Tư tưởng, tâm trạng của người dân đối với dịch bệnh:

.....
.....
.....